

วัคซีนป้องกัน COVID-19 Novavax สิ่งที่คุณควรรู้



วัคซีน Novavax คืออะไร

Novavax เป็นวัคซีนป้องกัน COVID-19 ตัวล่าสุดที่ได้รับการอนุมัติจาก Food and Drug Administration (FDA, องค์การอาหารและยา) ซึ่งมีความแตกต่างกับวัคซีนป้องกัน COVID-19 ตัวอื่น ๆ ที่ปัจจุบันมีใช้กันอยู่ในสหรัฐอเมริกา Novavax เป็นวัคซีนที่ทำจากโปรตีนส่วนหนึ่งของเชื้อซึ่งใช้เทคโนโลยีเดียวกับที่ใช้ผลิตวัคซีนอื่น ๆ มานานแล้วอย่าง ไวรัส HPV, ตั๊กแตนตำข้าว และไข้หวัด Novavax เป็นวัคซีนแบบเข็มหลัก 2 เข็ม ฉีดห่างกัน 21 วัน สามารถฉีดให้กับผู้ที่มีอายุ 12 ปีขึ้นไป

Novavax เป็นวัคซีนจากโปรตีนส่วนหนึ่งของเชื้อซึ่งมีใช้กันมานานแล้ว

ในขณะที่วัคซีนซึ่งได้รับการอนุมัติชนิดอื่น ๆ ทำงานด้วยการช่วยให้ระบบภูมิคุ้มกันร่างกายของเราคุ้นเคยและจู่โจมใส่ไวรัส COVID-19 Novavax ใช้เทคโนโลยีวัคซีนที่เก่าแก่กว่าและเป็นที่ยอมรับมากกว่านั้น

- วัคซีนป้องกัน COVID-19 จากโปรตีนส่วนหนึ่งของเชื้อ มีชิ้นส่วน (โปรตีน) ของไวรัสที่ทำให้เกิด COVID-19
- มีสารเติมแต่งรวมไปถึงไขมันและน้ำตาล เพื่อช่วยให้ระบบภูมิคุ้มกันตอบสนองต่อไวรัสและปกป้องคุณในอนาคต
- ไม่มีส่วนผสมของ mRNA



Novavax ผ่านการพิสูจน์แล้วว่า มีผลข้างเคียงต่ำ

ผลข้างเคียงชั่วคราวของ Novavax ไม่เหมือนกับผลข้างเคียงทั่วไปที่พบเห็นได้จากวัคซีน COVID-19 ชนิดอื่น ๆ ที่ทำให้มีอาการเจ็บ ตึง แดงและบวมบริเวณที่ฉีด หรืออ่อนเพลีย ปวดกล้ามเนื้อ ปวดศีรษะ ปวดตามข้อต่อ คลื่นไส้ อาเจียน และมีไข้ วัคซีนป้องกัน COVID-19 จากโปรตีนส่วนหนึ่งของเชื้อไม่สามารถก่อ COVID-19 หรืออาการเจ็บป่วยอื่นใดได้

ข้อเท็จจริงจากการรวบรวมข้อมูล

การวิจัยทดลองวัคซีนกับมนุษย์เมื่อฤดูใบไม้ผลิปี 2021 ระบุว่า วัคซีน Novavax แสดงประสิทธิภาพในการหยุดยั้งการติดเชื้อ COVID-19 ได้ 90% และป้องกันการเสียชีวิตจาก COVID-19 ได้ 100%

จากการทดลองที่อยู่ระหว่างการศึกษารายต่อไป เป็นที่กล่าวกันว่าวัคซีนนี้กระตุ้นภูมิคุ้มกันให้พร้อมตอบสนองต่อเชื้อ COVID-19 ได้หลากหลายสายพันธุ์มากขึ้น รวมถึงสายพันธุ์ BA.5 วัคซีนจากส่วนหนึ่งของเชื้อแบบ Novavax ไม่ใช้ไวรัสที่ยังมีชีวิตและไม่สามารถเปลี่ยนแปลงหรือสร้างผลกระทบต่อยีนส์ของมนุษย์ได้ ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Novavax



- ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพในนานาประเทศ รวมทั้งแคนาดา ตั้งแต่ปี 2021
- ไม่มีส่วนผสมที่ทำให้เกิดอาการแพ้บางอย่างที่อาจมีในวัคซีนอื่น ๆ
- ใช้เทคโนโลยีเดียวกันที่ใช้ผลิตวัคซีนสำหรับโรคทั่วไปซึ่งเป็นที่รู้จักกันดีอย่าง ไข้หวัด, HPV, ตั๊กแตนตำข้าว และงูสวัด

Novavax ผ่านขั้นตอนการตรวจสอบ Emergency Use Authorization (EUA, การอนุญาตให้ใช้เป็นกรณีฉุกเฉิน) จาก FDA และได้รับอนุญาตให้ใช้งานได้ เป็นตัวเลือกหนึ่งสำหรับผู้ที่กำลังต้องการทางเลือกอื่นนอกจาก [วัคซีน mRNA](#)

เราอาจแนะนำได้เพิ่มเติมสำหรับผู้อื่นในอนาคต.

การฉีดวัคซีนยังคงเป็นตัวเลือกที่ดีที่สุด

เมื่อ COVID-19 ยังคงระบาดอยู่ วัคซีนจะมีหลายตัวเลือกมากขึ้น โปรดจำไว้ว่าการรับการฉีดวัคซีนเป็นวิธีที่ดีที่สุดไม่ว่าจะเป็นวัคซีนยี่ห้อใด การฉีดวัคซีนเป็นการป้องกันที่ดีที่สุดที่จะช่วยปกป้องคุณจาก COVID-19 และผลกระทบของโรคนี้ โปรดปรึกษาผู้ให้บริการทางการแพทย์ของคุณเกี่ยวกับวัคซีนที่เหมาะสมกับคุณที่สุด